

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024**

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2528/BTP-VP ngày 17/5/2024 về báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024 và Phiếu chuyển số 2320/PC-VP ngày 27/5/2024 của Văn phòng UBNDTP, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2024, Sở Tư pháp đã xây dựng Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2024 với những nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể; tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024.

Sở Tư pháp đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP); thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBNDTP và các sở, ban, ngành để kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo và kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác theo dõi, đôn đốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBNDTP được Sở Tư pháp chú trọng, thực hiện thường xuyên, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBNDTP.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở Tư pháp chú trọng đảm bảo nguyên tắc phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân; phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ cương hành chính, thể hiện sự công tâm, khách quan trong công tác chỉ đạo, điều hành. Mỗi thành viên trong Ban Giám đốc được phân công hợp lý, phù hợp năng lực chuyên môn, chịu trách nhiệm cá nhân đối với các lĩnh vực chuyên môn được phân công. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc luôn sâu sát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc của cấp dưới; đeo bám, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác; duy trì nghiêm túc chế độ thông

tin báo cáo thông qua công tác giao ban định kỳ; các cuộc họp giao ban lãnh đạo Sở được duy trì đều đặn với chất lượng cao, thiết thực. Kết luận của các cuộc họp giao ban được truyền đạt đến cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác được giao, lãnh đạo Sở Tư pháp chú trọng chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề ở cơ sở, những vấn đề được xã hội quan tâm, báo chí phản ánh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tư pháp cũng được tăng cường, tập trung vào các “điểm nghẽn”, các vấn đề còn khó khăn, bất cập từ cơ sở. Sở Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Quận 3, Quận 7, quận Phú Nhuận và huyện Nhà Bè để kịp thời nắm bắt và đề ra các giải pháp tháo gỡ những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong công tác tư pháp tại địa phương, nhất là trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Tư pháp còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; thường xuyên kiểm tra công vụ đột xuất đối với công chức, người lao động tại Sở Tư pháp, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm nội quy cơ quan; tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức công chức, viên chức Ngành Tư pháp; tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách Nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức từ đó góp phần xây dựng cơ quan thành một khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

## **II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ**

### **1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)**

#### 1.1. Kết quả đạt được:

##### *a) Công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL*

- Về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế trên địa bàn Thành phố:

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025, định

hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/02/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBNDTP về triển khai Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 và Quyết định số 2528/QĐ-BTP ngày 27/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra VBQPPL, đấu giá tài sản, giám định tư pháp; đảm bảo VBQPPL được thực hiện theo đúng trình tự đầy đủ các bước theo quy định.

+ Đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ<sup>1</sup>; Kế hoạch kiểm tra công tác ban hành VBQPPL trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ tại các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

+ Phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì) tham mưu UBNDTP trình phê duyệt Đề án phân cấp của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện sau khi được Chính phủ duyệt và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP.

+ Tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan theo chỉ đạo của UBNDTP nghiên cứu về Đề án khoa học: “Đề án cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể UBNDTP (thẩm quyền chung) và thẩm quyền của Chủ tịch UBNDTP (thẩm quyền riêng).”

- Về theo dõi việc lập danh mục văn bản quy phạm quy định chi tiết của HĐNDTP và UBNDTP: thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6585/BTP-VĐCXDPL và Công văn số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Sở Tư pháp đã có công văn triển khai Công văn số 1492/BTP-VĐCXDPL và đã rà soát bước đầu để đề xuất các VBQPPL quy định chi tiết của UBNDTP, HĐNDTP theo các nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ năm và dự kiến cơ quan chủ trì tham mưu ban hành. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp thường xuyên có các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng, tham mưu các

<sup>1</sup> Kế hoạch số 821/KH-STP-VB ngày 06/02/2024

VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐNDTP và UBNDTP theo danh mục văn bản quy định chi tiết các VBQPPL do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

- Về kết quả thực hiện công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, tư vấn pháp luật

+ Công tác góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL: hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự thảo VBQPPL được giao chủ trì góp ý, thẩm định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã góp ý, thẩm định 651 dự thảo văn bản (tăng 193 dự thảo so với cùng kỳ năm 2023). Các ý kiến góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL của Sở đảm bảo chất lượng, nhiều ý kiến góp ý, thẩm định được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và được HĐNDTP, UBNDTP tin tưởng.

+ Công tác tư vấn pháp lý: thực hiện tư vấn **305** vụ việc ( tăng 108 vụ việc so với cùng kỳ năm 2023). Các ý kiến tư vấn về pháp lý nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp của Sở Tư pháp được UBNDTP đánh giá cao, được sự đồng thuận của cơ quan, đơn vị đề nghị tư vấn.

#### *b) Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL*

- Tham mưu UBNDTP ban hành Kế hoạch về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024<sup>2</sup>. Theo đó, Sở đã ban hành công văn triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024 đến các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024 tại Sở Tư pháp.

- Tham mưu Chủ tịch UBNDTP ban hành Quyết định công bố Danh mục VBQPPL của HĐNDTP và UBNDTP hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 (có 95 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và 10 VBQPPL hết hiệu lực một phần)<sup>3</sup>.

- Trình UBNDTP chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn Thành phố đến Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐNDTP; HĐND các huyện, thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức<sup>4</sup>.

- Công tác tự kiểm tra văn bản: tự kiểm tra 40/40 VBQPPL do UBNDTP ban hành; qua kiểm tra, chưa phát hiện nội dung trái pháp luật. Ngoài ra, đã tự kiểm tra văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã

<sup>2</sup> Kế hoạch số 6474/KH-UBND ngày 26/12/2023

<sup>3</sup> Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về

<sup>4</sup> Công văn số 1661/UBND-NCPC ngày 02/4/2024

hội; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu tại Công văn số 4485/BTP-KTrVB ngày 25/9/2023 của Bộ Tư pháp; kết quả, không có đề xuất VBQPPL được xử lý theo quy định pháp luật.

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền: đã kiểm tra 71/71 VBQPPL do UBND cấp huyện gửi đến; qua bước đầu kiểm tra, chưa phát hiện nội dung trái pháp luật. Bên cạnh đó, Sở đã triển khai về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi HĐND các huyện, thành phố Thủ Đức và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Đã thực hiện hoàn thành 05 chuyên đề rà soát<sup>5</sup>; qua đó đã thực hiện rà soát 932 VBQPPL của Trung ương và Thành phố ban hành và kiến nghị xử lý 64 VBQPPL của Trung ương và Thành phố ban hành.

- Về công tác hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023: trình Chủ tịch UBNDTP công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBNDTP kỳ Hệ thống hóa 2019-2023<sup>6</sup>; trình UBNDTP chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc rà soát, xử lý VBQPPL sau khi Chủ tịch UBND các cấp công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Thành phố.

- Về công tác cập nhật VBQPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: đã thực hiện cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 40/40 VBQPPL do UBNDTP ban hành và 71/71 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến.

## 1.2. Khó khăn, hạn chế:

Một số nội dung rà soát chuyên đề, xử lý văn bản trái pháp luật theo Kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ phải phụ thuộc vào các đơn vị khác nhưng chưa được các đơn vị quan tâm thực hiện kịp thời theo yêu cầu. Vì vậy, Sở đã có công văn đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần, từ đó ảnh hưởng chung đến việc hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn.

## 2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

<sup>5</sup> Rà soát VBQPPL: do HĐND, UBND TP.HCM ban hành sau khi các Bộ, ngành Trung ương công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022; do Trung ương và Thành phố ban hành liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; do Trung ương và Thành phố ban hành nhằm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, khó khăn và dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố; do Trung ương và Thành phố ban hành liên quan đến việc quản lý đối với hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; do HĐND, UBND Thành phố ban hành liên quan đến giao dịch điện tử.

<sup>6</sup> theo đó, đã lập 04 danh mục VBQPPL gồm: Danh mục VBQPPL còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 868 VBQPPL; Danh mục VBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 190 VBQPPL; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 310 VBQPPL và Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 96 VBQPPL (Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 29/02/2024).

## 2.1. Kết quả đạt được

### a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)

- Tham mưu UBNDTP ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; kế hoạch kiểm tra công tác THPL về XLVPHC năm 2024; triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC: báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; sơ kết 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu, tư vấn, hướng dẫn áp dụng pháp luật về XLVPHC theo chỉ đạo của UBNDTP, đề nghị của các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các cơ quan liên quan<sup>7</sup>.

- Phối hợp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ ở các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

### b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tham mưu UBNDTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn Thành phố; công văn xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai: theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024, Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 đến các Sở, ngành, UBND quận - huyện và thành phố Thủ Đức; công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

### c) Công tác thi hành án hành chính; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các công tác khác

<sup>7</sup> cụ thể như có ý kiến về thẩm quyền XPVPHC của lực lượng thanh tra Sở An toàn thực phẩm; có ý kiến về áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ việc vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Du lịch,...; UBND các quận Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Quận 10, huyện Củ Chi,...

- Tiếp tục tham mưu UBNDTP chỉ đạo, hướng dẫn việc tham gia tổ tụng hành chính, thi hành án hành chính; báo cáo kết quả công tác chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính và thi hành án hành chính 6 tháng năm 2024 và kết quả thi hành án theo Kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp.

- Tham mưu, có ý kiến về việc thi hành án đối với các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của UBND TP và đề nghị của các Sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết tình hình thi hành các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-Tg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP về phòng, chống tác hại thuốc lá; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen”.

- Tham mưu triển khai thi hành các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng đặc thù.

2.2. Khó khăn, hạn chế: Không có.

### **3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp**

#### 3.1. Kết quả đạt được

*a) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*

- Trình UBNDTP ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh<sup>8</sup>.

- Để triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC trên địa bàn Thành phố, Sở đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐNDTP về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, đã trình UBNDTP và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản triển khai các văn bản, đề án, chương trình về phổ biến, giáo dục pháp luật.

*b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*

<sup>8</sup> Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 31/5/2024

- Công tác phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành: trong 06 tháng đầu năm 2024, đã xây dựng 207 tin hoạt động, tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đăng trên website Sở Tư pháp và Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố.

- Tình hình triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Thành phố: tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo kiện toàn Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; hướng dẫn thực hiện và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Nội dung, hình thức PBGDPL:

+ Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2025; phối hợp với Quỹ Từ thiện Sách nói pháp luật cho người mù Thành phố thực hiện nội dung sách nói pháp luật năm 2024.

+ Biên soạn, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; đặc biệt là các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; tiếp cận thông tin;...

+ Các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở thông qua các hình thức đăng tải thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử quận, phường, trang Facebook, Zalo, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên màn hình chạy chữ điện tử, xe phát thanh lưu động, trao đổi thông tin, gửi văn bản qua hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hộp thư điện tử.

*c) Công tác hòa giải ở cơ sở:*

- Đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024; hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024.



- Biên soạn tài liệu: Một số quy định mới về hòa giải tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

*d) Kết quả thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật*

- Kết quả năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có 307/312 phường, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tỷ lệ 98,39%); có 05/312 phường, xã, thị trấn không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tỷ lệ 1,61%). Nguyên nhân dẫn đến chưa đạt chuẩn do trong năm cấp xã có cá nhân là người đứng đầu chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ nên cấp xã không được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả triển khai nhiệm vụ được giao gắn với nông thôn mới: số lượng và tỷ lệ xã đạt tiêu chí thành phần 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc xã nông thôn mới: 56/56 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Về kết quả đạt tiêu chí 16. Tiếp cận pháp luật thuộc xã nông thôn mới nâng cao: 37/56; Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc huyện nông thôn mới, các địa phương (huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè) đang triển khai thực hiện theo tiến độ chung của Thành phố.

- Công tác truyền thông về xây dựng địa phương đạt tiếp cận pháp luật được quan tâm, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua công tác tư pháp cấp huyện. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức các cuộc thi, hội thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về đánh giá xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trên các trang website Myaloha.vn, Zalo và trên các nền tảng xã hội khác. Đồng thời, UBND cấp huyện đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thường xuyên triển khai, tuyên truyền, biên soạn tài liệu phổ biến các quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật lồng ghép trong các văn bản thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

*đ) Nguồn lực kinh phí*

- Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố được cấp năm 2024 là 1.440.000.000 đồng; trong đó: Kinh phí công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của Thành phố là: 1.440.000.000 đồng; kinh phí thực hiện các Đề án về PBGDPL mà địa phương đang triển khai: không có.

*e) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp*

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh: tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1585/QĐ-UBND của UBNDTP về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2025. Hiện nay, Sở Tư pháp đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp về việc cử nhân sự tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

#### **4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước**

##### **4.1. Kết quả đạt được**

##### *a) Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực*

##### **- Về công tác hộ tịch:**

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Thành phố, của Sở Tư pháp về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2024; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực tại UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và UBND phường, xã, thị trấn; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch.

+ Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát và hội thảo về tình hình đăng ký khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cư trú trên địa bàn Thành phố; tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện thí điểm quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại Thành phố.

+ Tăng cường công tác quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong quá trình đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi của các cơ quan đăng ký hộ tịch ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn; tham gia tập huấn, cập nhật hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho công chức tư pháp - hộ tịch quận, huyện, phường, xã, thị trấn<sup>9</sup>.

- Về công tác quốc tịch: triển khai có hiệu quả các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp

<sup>9</sup> Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024, đã ban hành 387 công văn trả lời các đơn vị liên quan đến xác minh hồ sơ hộ tịch và công văn xác minh liên quan; tiếp nhận 1.050 trường hợp yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch (giảm 260 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023).

thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, tiếp nhận và xử lý 149 hồ sơ quốc tịch các loại (tăng 16 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2023).

- Về công tác chứng thực: báo cáo tham luận về kết quả triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Phòng Tư pháp quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực cho đội ngũ công chức làm công tác chứng thực; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật (bổ sung) của Phòng Tư pháp.

b) *Về công tác nuôi con nuôi*: tham mưu UBNDTP giải quyết 36 trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài (tăng 11 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); báo cáo về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Thành phố; ban hành thông báo về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp huyện<sup>10</sup>.

c) *Công tác lý lịch tư pháp*

- Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cá nhân với số lượng khoảng 58.903 hồ sơ (tăng 26% so với 05 tháng đầu năm 2023)<sup>11</sup>; cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức (17 trường hợp), theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (34 trường hợp).

- Triển khai, thực hiện quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích. Kết quả: xóa án tích 976 trường hợp.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị bưu chính Viettel, Vietpost và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả Sở thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp qua bưu điện. Kết quả tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 14.920 phiếu lý lịch tư pháp (chiếm 25% tổng số phiếu đã cấp, tăng 1,1% so với 05 tháng đầu năm 2023).

- Tiếp tục thực hiện việc tra cứu, tiếp nhận kết quả xác minh qua đường truyền Internet đối với 100% hồ sơ lý lịch tư pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần rút ngắn thời gian chuyên, nhận hồ sơ xác minh, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, thống kê, báo cáo và đặc biệt là lưu trữ hồ sơ điện tử. Kết quả xác minh 05 tháng đầu năm 2024 là 59.250 hồ sơ.

- Tiếp tục thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của

<sup>10</sup> Quận 7, Quận 12, thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp

<sup>11</sup> chuyên phát nước ngoài 1.783 trường hợp – tăng 14,6 lần; hồ sơ có tài liệu 1.987 trường hợp – tăng 49%; hồ sơ nộp trực tuyến 339 trường hợp; hồ sơ trễ hạn khoảng 2.858 trường hợp (chiếm 4,8%)

Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về Thư xin lỗi cho cá nhân trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn.

- Phối hợp với các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban nhân cấp xã, ... tiếp tục xác minh các thông tin về án tích, điều kiện đương nhiên xóa tích để cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

- Tập trung lập, cập nhật, bổ sung thông tin lý lịch tư pháp án tích vào cơ sở dữ liệu chương trình phần mềm dùng chung của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp theo Đề án Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; lập danh mục, hoàn chỉnh hơn 7.448 hồ sơ lý lịch tư pháp mới, cập nhật bổ sung và đưa vào kho lưu trữ hồ sơ án tích.

#### *d) Công tác bồi thường nhà nước*

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước: tham mưu UBNDTP ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và đề nghị các cơ quan tiến hành tổ tụng, cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, công văn đề thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường bồi thường nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024<sup>12</sup>; Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra tình hình thi hành Luật TNBTCNN, giải quyết vụ việc yêu cầu BTNN tại các quận, huyện 3, 7, Phú Nhuận, Nhà Bè.

- Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả: Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn Thành phố không phát sinh mới vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước và trách nhiệm hoàn trả. Tuy nhiên, có 05 vụ việc yêu cầu, giải quyết yêu cầu bồi thường từ kỳ trước chuyển sang. Số vụ việc đang xem xét và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ theo quyết định hoàn trả đã ban hành: 03 vụ việc kỳ trước chuyển sang.

- Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thi hành Luật TNBTCNN: Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước như phối hợp thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ; phối hợp cung cấp thông tin, theo dõi thực hiện

<sup>12</sup> Công văn số 837/UBND-NCPC ngày 23/02/2024; Công văn 1312/UBND-NCPC ngày 15/3/2024

việc giải quyết yêu cầu bồi thường; phối hợp thực hiện tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,...

4.2. Khó khăn, hạn chế: Không có.

## **5. Quản lý nhà nước về hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý**

### 5.1. Kết quả đạt được

#### *a) Công tác hỗ trợ tư pháp*

- Lĩnh vực luật sư: triển khai Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu UBNDTP các nội dung về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ VIII; tiếp tục theo dõi việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố; xác nhận quá trình hành nghề luật sư nước ngoài theo đề nghị, phối hợp cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư theo yêu cầu.

- Lĩnh vực công chứng:

+ Triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định sửa đổi, bổ sung 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp (đối với lĩnh vực công chứng) và Công văn số 2402/BTP-BTTP ngày 13/5/2024 của Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng; hướng dẫn thực hiện xác nhận niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

+ Thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố; ban hành Quy chế phối hợp về kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu công chứng và Cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố.

+ Báo cáo UBNDTP về đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định mức giá tối đa của giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn Thành phố.

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện giấy tờ giả trong 05 lĩnh vực thuộc hệ quản lý hành chính và ứng dụng các mô hình của Đề án 06/CP đối với các cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố.

- Lĩnh vực thừa phát lại: ban hành Kế hoạch phối hợp hoạt động trong lĩnh vực Thừa phát lại năm 2024 giữa Sở Tư pháp và Hội Thừa phát lại Thành phố; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại; thực hiện đăng ký vi bằng đối với 12.830 vi bằng.

- Lĩnh vực Đấu giá tài sản:

+ Triển khai việc cung cấp thông tin trong công tác xác định giá đất theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ; ban hành Kết luận giám định tư pháp theo Quyết định trung cầu giám định số 1236-02/QĐ-PC03-Đ9 ngày 05/7/2023 và Công văn số 5414/PC03-Đ5 ngày 01/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố.

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký được 65 hợp đồng bán đấu giá tài sản; đã tổ chức bán đấu giá thành được 113 cuộc, trong đó tổng giá trị tài sản bán được 317.493.031.821 đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 47.333.742.666 đồng.

- Lĩnh vực Giám định tư pháp: tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố; chi hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định trên địa bàn Thành phố; tiếp Đoàn Kiểm tra của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý về công tác giám định tư pháp tại Sở.

- Lĩnh vực Quản lý, thanh lý tài sản: báo cáo kết quả thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1085/QCPH-STP-TA-VKS-THA ngày 22/3/2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và giám sát hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm: triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm; trình UBNDTP dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố; trả lời văn bản của một số cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Lĩnh vực Trọng tài thương mại, hòa giải thương mại: phối hợp với Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ trọng tài viên thương mại, hòa giải viên thương mại.

- Lĩnh vực Mua sắm tập trung: báo cáo UBNDTP kết quả công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023; thực hiện quy trình mua sắm tập trung tài sản công trên địa bàn Thành phố năm 2024.

*b) Công tác trợ giúp pháp lý*

- Triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 2024; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.

- Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã trợ giúp pháp lý là 2.498 người/vụ việc, trong đó: kỳ trước chuyển qua là 1.009 người/vụ việc, phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2024 là 1489 người/vụ việc (tăng 653 người/vụ việc so với 6 tháng đầu năm 2023); phối hợp tổ chức trực tiếp 227 cuộc truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

5.2. Khó khăn, vướng mắc: Không có.

## **6. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng**

### 6.1. Kết quả đạt được

#### *a) Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ*

- Tổ chức bộ máy

+ Đã ban hành Quy chế làm việc tại Cơ quan Sở Tư pháp<sup>13</sup> quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn.

+ Trên cơ sở Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, qua rà soát tình hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp hiện nay, Sở Tư pháp đã có báo cáo về việc chưa có nhu cầu đăng ký sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.

+ Về Đề án vị trí làm: đã xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Sở Tư pháp và được Sở Nội vụ phê duyệt<sup>14</sup>. Đối với Đề án vị trí việc làm của các đơn vị gồm 07 Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), các đơn vị xây dựng và phê duyệt theo thẩm quyền; đối với Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (đơn vị được ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động), đơn vị đã xây dựng, trình Sở Tư pháp thẩm định, phê duyệt.

- Về công tác cán bộ:

+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 04 trường hợp; bổ nhiệm 01 trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; điều động và bổ nhiệm chức vụ 01 trường hợp; điều động 01 công chức; chuyển công tác 01 công chức; kéo dài thời gian giữ

<sup>13</sup> Quyết định số 177/QĐ-STP-TC ngày 19/3/2024

<sup>14</sup> Quyết định số 186/QĐ-SNV ngày 24/5/2024

chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 02 trường hợp; ban hành Quyết định nghỉ hưu đối với 02 trường hợp, thông báo về việc nghỉ hưu đối với 01 trường hợp.

+ Ban hành Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở Tư pháp năm 2024.

+ Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024 tại Sở Tư pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP tại Công văn số 2330/UBND-VX ngày 29/4/2024.

+ Cho phép đi nước ngoài về việc riêng đối với 25 trường hợp, trong đó có 03 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBNDTP; cử 02 nhân sự tham gia Đoàn công tác đi nước ngoài.

#### *b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng*

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2024; triển khai các chương trình đào tạo như: Chương trình đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tuổi trẻ; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố; Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân...

- Cử 36 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước như lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng cho người phát ngôn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; lãnh đạo, quản lý cấp phòng; thanh tra viên, thanh tra viên chính...

#### *c) Thi đua khen thưởng*

- Trình UBNDTP đề nghị công nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023; công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố đối với cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm; đề xuất khen thưởng Bằng khen của UBNDTP cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2022-2023), có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác nhân quyền năm 2023, công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 1878/KH-BCĐ-CATP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố,...

- Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng pháp luật, trong công tác triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250.

- Tổ chức họp xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2024 đối với các tập thể và cá nhân thuộc Sở Tư pháp.

- Ban hành Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các Phòng Tư pháp năm 2024 trên địa bàn Thành phố; kế hoạch phát



động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2024; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

6.2. Khó khăn, hạn chế: Không có.

## **7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng**

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã triển khai các Đoàn thanh tra: trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 4 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoạt động đấu giá tài sản đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức đấu giá 04 tài sản nhà, đất; việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của 07 Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố; 08 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp 09 trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận và xử lý 208 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 93 đơn không đủ điều kiện xử lý; 115 đơn đủ điều kiện xử lý.

- Ban hành 46 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 46 cá nhân/tổ chức, tổng số tiền phạt: 386.500.000 đồng; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ Thừa phát lại có thời hạn đối với 02 cá nhân; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với 01 cá nhân, cụ thể 2.100.000 đồng.

## **8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế**

### **8.1. Kết quả đạt được:**

Sở Tư pháp đã triển khai, thực hiện báo cáo số liệu tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBNDTP và Doanh nghiệp Nhà nước do UBNDTP quản lý; ban hành Kế hoạch về công tác pháp chế năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, 18/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (có hiệu lực từ 01/7/2024), hiện nay, Sở đang rà soát, tham mưu xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn Thành phố trình UBNDTP phê duyệt.

8.2. Khó khăn, hạn chế: Không có.

## **9. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin**

9.1. Tình hình triển khai các ứng dụng do Bộ Tư pháp triển khai, trọng tâm là lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp

- Kết quả đạt được:

+ Lĩnh vực hộ tịch: Hoàn thành việc điều chỉnh cấu hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm cung cấp biểu mẫu điện tử (eform) phù hợp để người dân nộp được hồ sơ; kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để giải quyết hồ sơ theo đúng Quy trình; đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện cho công chức tư pháp, hộ tịch Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, đồng thời kết hợp truyền thông để người dân biết để thực hiện Quy trình nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

+ Lĩnh vực LLTP: Đã thực hiện kết nối liên thông từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đến phần mềm lý lịch tư pháp dùng chung (Bộ Tư pháp); cơ bản đã kết nối theo mô hình và API mới trên site thử nghiệm.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Tình trạng không đồng bộ giữa hệ thống thông tin giải quyết hành chính và Hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp chưa được khắc phục (hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công nhưng không hiển thị hoặc hiển thị không đầy đủ thông tin trên Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch);

+ Thời gian tối đa giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân tại cấp xã theo Quy trình ban hành theo Quyết định 309/QĐ-BTP (05 ngày) không đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn.

+ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chế số lượt truy cập tra cứu dữ liệu thông tin công dân (CCCD) trên địa bàn Thành phố, dẫn đến tình trạng cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ có thể tra cứu thông tin công dân vào buổi sáng (đến đầu giờ chiều hết lượt), ảnh hưởng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ người dân theo đúng quy trình.

9.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân thành phố triển khai

- Kết quả đạt được:

+ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh” của Sở năm 2024; thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở gửi Ban Chỉ đạo Đề án 06.

+ Từ ngày 03/6/2024 triển khai thực hiện ký số và phát hành 100% kết quả giải quyết TTHC bản điện tử đối với 02 TTHC: cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và cấp Bản sao trích lục hộ tịch.

+ Hiện nay có 09/09 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tại Sở đã được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Sở với các cơ quan Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử (trừ các văn bản có chứa bí mật Nhà nước).

+ Sở đã thiết lập tài khoản để cung cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với các hồ sơ TTHC tiếp nhận, xử lý tại Sở, đồng thời đã thực hiện việc phát hành biên lai điện tử khi thu phí, lệ phí để thay thế cho phương thức sử dụng biên lai giấy.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gặp khó khăn vì theo quy trình xác minh phải thực hiện việc gửi tập tin điện tử Căn cước công dân với yêu cầu độ phân giải cao (500 dpi, dung lượng tối đa 10MB và hình ảnh theo tiêu chuẩn 8-bit-grayscale) đến đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố để xác minh. Trong khi đó, người dân gặp khó khăn trong việc thực hiện thao tác đảm bảo tiêu chuẩn nêu trên bằng các thiết bị chụp ảnh thông thường, dẫn đến số lượng hồ sơ nộp trực tuyến thấp.

+ Việc triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC mất nhiều thời gian và nhân lực thực hiện. Hiện nay theo chỉ đạo của Thành phố, Sở đang số hóa 100% kết quả giải quyết đối với 02 TTHC là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và cấp Bản sao hộ tịch với số lượng cần xử lý khoảng 600 hồ sơ/ngày. Với khối lượng công việc và hiện trạng Hệ thống như hiện nay, Sở bố trí riêng 02 nhân sự để thực hiện nhưng vẫn không hoàn thành kịp tiến độ. Trong thời gian tới khi Thành phố phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ số hóa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý của Sở và triển khai thực hiện thì khối lượng công việc dự kiến tăng lên rất nhiều.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐNDTP, UBNDTP, Bộ Tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các sở ngành, thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; mạnh dạn nghiên cứu, đề ra các giải pháp để giải quyết các nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Kết quả sau 6 tháng

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, ngành Tư pháp Thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung. Các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm đã được ban hành kịp thời, triển khai đều khắp từ cấp Thành phố đến quận, huyện, thành phố Thủ Đức và xã, phường, thị trấn; nội dung bám sát các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật của Trung ương, Bộ Tư pháp, UBNDTP, phù hợp với thực tiễn quản lý trên địa bàn Thành phố, tạo sự chủ động và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Kết quả một số công tác nổi bật như:

- Công tác xây dựng thể chế phục vụ chính quyền Thành phố quản lý, điều hành và công tác rà soát văn bản pháp luật được tiến hành thường xuyên, có chất lượng, qua đó đã loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố, trình UBNDTP ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ<sup>15</sup>.

- Công tác tham mưu, tư vấn cho UBNDTP, các sở, ngành, thành phố Thủ Đức, quận, huyện được Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBNDTP đạt hiệu quả, đặc biệt là công tác tư vấn liên quan đến pháp luật và các dự án về đầu tư, sử dụng đất.

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, thuyết phục và đảm bảo ý kiến pháp lý, công tác rà soát theo chuyên đề đã được quan tâm triển khai có kết quả, đặc biệt đã tham mưu Chủ tịch UBNDTP công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBNDTP kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023<sup>16</sup>; qua đó, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Thành phố.

- Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các chương trình văn nghệ, biểu diễn tiêu phẩm cho công nhân, người lao động; tăng cường phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng... Các cơ quan báo chí tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tích cực, chủ động hơn và tăng cường số lượng, chất lượng chuyên mục, tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí...; trình UBNDTP xem xét Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND

<sup>15</sup> Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024

<sup>16</sup> Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 25/01/2024, theo đó, VBQPPL còn hiệu lực là 868 văn bản; VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ là 310 văn bản; VBQPPL hết hiệu lực một phần là 96 văn bản và VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ là 190 văn bản

Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố.

- Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp ngày càng đi vào nề nếp, cải cách từng bước về quy trình, thủ tục, vừa đảm bảo đúng pháp luật vừa tạo thuận lợi nhất cho người dân. Các chủ trương, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBNDTP trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực đã được tổ chức triển khai một cách nghiêm túc; đã triển khai thực hiện thí điểm Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại Thành phố, tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố; 09/09 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tại Sở đã được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết một số thủ tục.

- Công tác trợ giúp pháp lý đã có sự quan tâm, đổi mới, chủ động tiếp cận, xử lý các thông tin liên quan đến người được trợ giúp pháp lý trên báo chí để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, chủ động tiếp cận với gia đình và người bị hại cũng như làm việc trực tiếp với chính quyền cơ sở và các cơ quan có liên quan để thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho những người bị hại trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

- Công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai trong thực hiện các quy trình, thủ tục; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo đoàn kết nội bộ.

- Đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp có sự trưởng thành, phần lớn có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy Ban Giám đốc Sở Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, công tác chuyên môn, công tác xây dựng ngành đã được thực hiện một cách thống nhất, xuyên suốt; luôn quan tâm đổi mới, sáng tạo những cách làm hay, giải pháp hiệu quả; quan tâm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở; phát huy dân chủ và sức sáng tạo trong tập thể công chức, viên chức người lao động, đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động.

- Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao, Sở Tư pháp còn hoàn thành tốt những nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của UBNDTP, Bộ Tư pháp. Đồng thời luôn có sự đầu tư, nghiên cứu, chủ động đề xuất những giải pháp, cách làm mới để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.

**Phần thứ hai****PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC****6 THÁNG CUỐI NĂM 2024****I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

1. Tiếp tục tham mưu UBNDTP triển khai, thực hiện hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại Thành phố; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBNDTP ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố quy định.

2. Tập trung phối hợp hỗ trợ các sở ngành góp ý, thẩm định các Dự thảo VBQPPL của HĐND và UBNDTP; tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03/6/2021 triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Công văn số 868/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật; Công văn số 245/UBND-NCPC ngày 21/01/2022 của UBNDTP về triển khai thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

4. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2024; rà soát, xử lý VBQPPL sau khi Chủ tịch UBNDTP công bố kết quả Hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Thành phố.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác rà soát văn bản ngay khi có căn cứ pháp lý rà soát hoặc theo yêu cầu của Bộ, cơ quan ngang Bộ và của UBND Thành phố; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết quả rà soát

văn bản tại các chuyên đề rà soát đã triển khai thực hiện và triển khai, hoàn thành các chuyên đề mới được giao.

6. Tự kiểm tra 100% các VBQPPL do UBNDTP ban hành, tham mưu, kiến nghị xử lý các văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp; kiểm tra theo thẩm quyền 100% VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến để kiểm tra; xử lý các văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp đã được phát hiện qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền.

7. Tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn Thành phố.

8. Tham mưu UBNDTP chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả công tác tham gia tổ tụng hành chính, thi hành án hành chính.

9. Hoàn thiện hồ sơ trình UBNDTP ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn Thành phố.

10. Tiếp tục tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và Thành phố hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

11. Trình UBNDTP xem xét, trình HĐNDTP ban hành Nghị quyết về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố (thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015). Sau khi HĐNDTP ban hành Nghị quyết mới, trình UBNDTP ban hành các Quyết định để bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 về quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Trình UBNDTP ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03/8/2013 của UBNDTP về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

13. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên sau chia tách, sáp nhập khu phố, áp theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐNDTP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, áp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đánh giá xây dựng cấp xã đạt tiếp cận pháp luật năm 2024; hướng dẫn, đôn đốc UBND thành phố Thủ Đức và các

quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện đánh giá, niêm yết kết quả, công nhận, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

**15.** Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBNDTP về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố; khai thác, mở rộng việc sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch làm cơ sở triển khai các quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 và Thông tư số 01/2022/TT-BTP về đăng ký hộ tịch trực tuyến.

**16.** Tiếp tục triển khai quy trình điện tử thủ tục liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai tang phí; đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

**17.** Tăng cường quản lý nhà nước về hộ tịch - quốc tịch - chứng thực - nuôi con nuôi; tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ hộ tịch - chứng thực - nuôi con nuôi; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các quận - huyện, phường - xã - thị trấn giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.

**18.** Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua tài khoản dịch vụ công của cá nhân trên cổng dịch vụ công.

**19.** Thử nghiệm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thông qua ứng dụng VNEID (dự kiến triển khai từ tháng 9/2024).

**20.** Triển khai thực hiện Đề án số hóa dữ liệu lý lịch tư pháp.

**21.** Trình UBNDTP dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức giá tối đa của giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

**22.** Tiếp tục tham mưu UBNDTP về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ VIII; tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư năm 2024.

**23.** Tiếp tục phối hợp tham mưu việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức; tham mưu việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sau khi được Quốc hội ban hành.

**24.** Tham mưu việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của HĐND Thành phố và Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND Thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của Thành phố.



25. Xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố; Tờ rơi điện tử tuyên truyền về quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản; công bố danh sách quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố.

26. Trình UBNDTP Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBNDTP về ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND quận, huyện.

27. Tham mưu xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn Thành phố.

28. Ban hành, triển khai Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2024 tại Sở Tư pháp.

29. Tổ chức giao ban công tác tư pháp quận, huyện, giao ban đơn vị trực thuộc hàng quý năm 2024; thực hiện công tác chấm điểm thi đua, tổng kết công tác tư pháp năm 2024.

30. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cải cách hành chính; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp.

## II. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến:

- Phối hợp với Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp có giải pháp kỹ thuật, đảm bảo kết nối thông suốt, toàn diện giữa phần mềm chuyên ngành và Cổng dịch vụ công Thành phố;

- Hướng dẫn nghiệp vụ về thành phần hồ sơ trực tuyến cũng như tính pháp lý đối với thành phần hồ sơ có đối tượng là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và công dân có thông tin về án tích để có cơ sở tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định.

- Đối với trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hiện đang cư trú ở nước ngoài, kiến nghị xem xét đề xuất công bố thủ tục hành chính theo hướng Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật về chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tại nước ngoài<sup>17</sup>.

- Để có cơ sở hoàn thiện Cổng dịch vụ công Thành phố trong việc tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đảm bảo cho việc xác minh thông tin chính xác và đầy

<sup>17</sup> Trước đây, Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến" (đã hết hiệu lực) trong đó thành phần hồ sơ là Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật về chứng thực, việc chứng thực chữ ký Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp giúp đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận chặt chẽ và đúng với tinh thần Điều 4 Luật Lý lịch tư pháp.

đủ, kiến nghị hướng dẫn đối với thành phần hồ sơ trực tuyến được đính kèm lên Cổng dịch vụ công Thành phố như: hình chụp từ bản chính, hình chụp từ bản photocopy, hình chụp từ bản sao có chứng thực,... yêu cầu về hình thức, tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin từ cơ quan xác minh (độ phân giải cần thiết để thực hiện việc tra cứu dấu vân tay, nhân thân người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp...).

- Hướng dẫn các thành phần hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp phải số hóa theo quy định.

2. Về triển khai thực hiện số hóa theo Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hiện nay, việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không có quy định lưu trữ hồ sơ (tại Điều 14 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch), tuy nhiên theo Thông tư 01/2023/TT-VPCP thì phải số hóa tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết (việc số hoá kết quả là bản sao từ bản chính không có giá trị tái sử dụng).

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Sở Tư pháp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tư pháp tại TP.HCM;
- UBNDTP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Trang Web Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT, TH(Q).



**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Hạnh**